
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          กัญชาและกระท่อม  

ประเด็นสำคัญ 
   1.Hemp Expo 2022 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ผจก., ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ผจก., แนวหน้า, บ้านเมือง, 
บางกอกทูเดย์, ประชาชาติ, สยามรัฐ, ข่าวสด) 
     - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เปิดงาน Asia International Hemp Expo 2022 ณ ศูนย์ประชุม
สิริกิติ์ ซึ่งรวบรวมธุรกิจและนวัตกรรมกัญชง ผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อยในประเทศและต่างประเทศ มากกว่า 50 บูธ 
และเปิดพื้นที่ในการเจรจาทางธุรกิจเพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมกัญชง ระบุ นโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยพืชกัญชา กัญชง 
ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ตนเป็น รมว.สธ. กว่า 3 ปี ซึ่งวันนี้ไม่ได้เป็นยาเสพติดอีกต่อไป ดังนั้นประชาชนสามารถใช้ประโยชน์
จากพืชกัญชา กัญชง เพื่อสร้างรายได้ สร้างสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ เพื่อให้เศรษฐกิจมีความเจริญเติบโต 
    2.ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านขายกัญชา 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผจก., ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผจก., 
แนวหน้า, สยามรัฐ, สปริงนิวส์, mcot, hfocus, newtv) 
     - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึง กรณีการตรวจสอบร้านจำหน่ายช่อดอกกัญชาที่ถนนข้าวสาร 
ยังมีการโฆษณาชักชวนสันทนาการ จัดพื้นที่ให้สูบว่า สูบในพ้ืนท่ีสาธารณะ สถานประกอบการ และในร้านไม่ได้ ต้องใช้ในทาง
การแพทย์ ส่วนท่ีบอกมีแพทย์แผนไทยเฝ้าร้านแล้วให้สูบได้ ไม่ถูกต้อง ทำไม่ได้  
     - นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวถึง กรณีมีร้านหนึ่งที่มีการโฆษณาซึ่งเป็นข้อความเชิญ
สูบแข่งขัน มีค่าแรกเข้า 4 พันบาท ใครชนะมีกัญชาให้ ได้ให้ร้านนำป้ายบอก ย้ำว่าไม่สามารถโฆษณาทุกรูปแบบ ทั้งเชิญชวน 
ลดแลกแจกแถม ที่ทำได้คือ การติดราคาบนผลิตภัณฑ์ ส่วนการจัดพื้นที่สูบนอกร้านแต่กฎหมายยังเอาผิดไม่ได้ ต้องนำ
กฎหมายท้องถิ่นมาดูว่าสุขลักษณะที่ทำเช่นนั้นถูกต้องไหม ให้กรมอนามัยมาช่วยดู เรื่องของกลิ่นและควันเป็นรำคาญ ก็ต้อง
เอากฎหมายอื่นมาประกอบ 
     - นพ.บัญญัติ เจตนจันทร์ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง กรณีที่ นพ.ธงชัย เดินทางไปตรวจร้านขายกัญชาถนนข้าวสาร 
พบแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งจัดทำแบบคอมมอนรูม ผิดเพียนจากกัญชาทางการแพทย์ สรุปว่า ขณะนี้ประเทศไทยกัญชา
สันทนาการเต็มรูปแบบ จึงไม่รู้จะเรียกกัญชาทางการแพทย์แผนอะไร จึงขอเรียกกัญชาการแพทย์แผนอนุทิน 
     - นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวเสริมว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ประกาศ สธ.ที่เกิดใหม่ยังไม่
สามารถควบคุมกัญชาทางการแพทย์ที่ไม่ใช่กัญชาเพื่อสันทนาการได้ สถานการณ์กัญชาเสรีสุดขั้วที่ผิดพลาดตั้งแต่ประกาศนำ
กัญชาออกจากยาเสพติด ท้ังที่ยังไม่มีกฎหมายมาควบคุมจะสร้างปัญหาและนำไปสู่เรื่องนันทนาการ คาดว่า 1 ธ.ค. หากสภา
พิจารณา พ.ร.บ.ขนส่งทางรางเสร็จสิ้น จะมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ วาระ 2 ซึ่งขณะนี้กรรมาธิการยังยืนอยู่แนวทาง
เดิม  
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., newslive) 
     - นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โฆษก คกก.สื่อสารและประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาอย่างเข้าใจ สธ. โพสต์โต้แย้งพรรค
ประชาธิปัตย์กล่าวหานโยบายกัญชาของ สธ. เป็นการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการเต็มรูปแบบ ไม่เป็นความจริง ช้ีสภาควรลงมติ
เห็นชอบ/แก้ไขร่างกฎหมายของคณะกมธ.ให้ครบทุกมาตรา จะเตะถ่วงไม่ให้มีกฎหมายกัญชากัญชงเพื่ออะไร 

 

          โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ประเด็นสำคัญ 
     1. สถานการณ์โควิด 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, มติชน, 
กรมประชาสัมพันธ์, ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, ข่าวหุ้น, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิค, คมชัดลึก, 
สยาม รั ฐ , ch7, 77kaoded, amarintv, thaipbs, news1live, thejournalistclub, thainewsonline, plewseengern, 
springnews, mono29, nationtv, isranews, thebangkokinsight, js100, topnews, sondhitalk, TNN, ch3plus, 
moneyandbanking, newtv, thestandard, sanook, pptv) 
     -นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผย ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 19-25 พ.ย. 2565  
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ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

ผลการตรวจเฝ้าระวัง แบบ SNP/Deletion ด้วยวิธี RT-PCR จำนวน 299 ราย พบภาพรวมสัดส่วนของ BA.2.75 เพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 63.3 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้ติดเช้ือในประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 58.8 และการถอดรหัสพันธุกรรมแบบทั้งตัว
ของตัวอย่างในประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน พบสายพันธุ์ BA.2.75 และลูกหลานของ BA.2.75 มากกว่า 468 ราย สายพันธุ์ 
XBB.1 จำนวน 4 ราย และ BQ.1 จำนวน 7 ราย สำหรับสายพันธุ์ XBC หรือเดลตาครอน ขณะนี้พบผู้ป่วยรายแรกในไทย
ปัจจุบันหายเป็นปกติ รวมถึงยังไม่พบสัญญาณความรุนแรงของเชื้อที่กลายพันธ์ุ แต่อาจจะทำให้มีการแพร่และติดเช้ือง่ายขึ้น  
     2. รมช.สาธารณสุข ติดโควิด 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) , เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, newtv) 
     - ดร.สาธิต ปิตุ เตชะ รมช.สธ. โพสต์ข้อความระบุว่า ระวังจนไม่ติดมาทุกรอบ มาพลาดรอบนี้  อาการมาครบ  
มาเต็ม พักผ่อนน้อยไปนิด โดยนพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อดีตอธิบดีกรมการแพทย์ แวะมาเยี่ยมคนแรก ขอกักตัว 5 วัน  แต่
ทำงานได้เพราะทุกที่คือที่ทำงาน ทั้งนี้ ขออภัยคนที่มาใกล้ชิด    

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

การประชุมฯ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ 
    -  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จ เป็นองค์ประธานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการ
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นพ.โสภณ เมฆ
ธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต 
หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและองค์กรด้านสื่อมวลชน เฝ้ารับเสด็จ โดยมุ่งเน้นพัฒนามาตรฐานและคุณภาพของการดำเนินงาน
เครือข่ายระดับจังหวัด อำเภอ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรือนจำ 
ทัณฑสถานและสำนักงานคุมประพฤติ ส่วนในกรุงเทพมหานคร จะมีการขยายเครือข่ายการดำเนินงานสู่เขตทูบีนัมเบอร์วันท้ัง 
50 เขต เพื่อนำไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานของทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่
การพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และยังเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะกรรมการที่จะร่วมมือปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ให้บรรลุผล
สำเร็จตามแนวทางพระราชทาน 

 

งบระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี2566 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) , เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, hfocus) 
     -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึง กรณีชมรมแพทย์ชนบทแสดงความห่วงใยกรณทีี่ รมว.สธ. ยังไม่
มีการลงนามจัดสรรงบประมาณในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2566 ว่า ชมรมแพทย์ชนบทไม่ต้องเป็นกังวล ให้
ความกังวลเป็นหน้าที่ของเลขาธิการ สปสช. และปลัด สธ. ทั้งนี้ การที่ยังไม่ได้ลงนามไม่ถือว่าล่าช้าเกินไป ทุกอย่างต้องเป็นไป
ตามกฎหมาย ส่วนไหนที่ไม่มีปัญหาก็ให้ดำเนินการไปก่อน ส่วนไหนที่มีปัญหาต้องตรวจสอบกับฝ่ายกฎหมาย หน่วยงานท่ีถือ
กฎหมายอาจจะต้องถึงขั้นนำเสนอต่อ ครม. ตรงนี้เป็นส่วนที่ สปสช.เสนอมา ซึ่งฝ่ายกฎหมายตรวจสอบดูว่ายังมีความขัดแย้ง
กับข้อกฎหมายอยู่ จึงส่งกลับไปให้ สปสช.ทำรายละเอียดเสนอกลับเข้ามาใหม่  
     -นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า ในเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณ ขณะนี้ไม่มีปัญหา หากได้รับมา 
ก็เข้าเงินบำรุง ซึ่งปัจจุบัน รพ.มีเงินบำรุงเพียงพอ ไม่มีปัญหาในการดูแลประชาชน 

 

ตรวจเย่ียมรพ.วัดห้วยปลากั้งเพ่ือสังคม 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, เนช่ัน, ผจก., Thaipost, inn) 
    - พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.ก.กลาโหม พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมรพ.วัดห้วยปลากั้งเพื่อสังคม ต.
แม่ยาว จ.เชียงราย ประกอบด้วย ศูนย์ทันตกรรม ศูนย์โพลีคลินิก ศูนย์ฝึกวิชาชีพ ฯลฯ และจะให้บริการเฉพาะผู้ป่วยนอกโดย
ไม่มีบริการนอนพัก ผู้ป่วยฉุกเฉินหรือท่ัวไปเข้ารับการตรวจรักษาและกลับบ้านได้ หรือหากอาการหนักจะส่งตัวไปรักษาต่อ ณ 
สถานพยาบาลใกล้เคียง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่จะให้บริการตรวจรักษาฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ มุ่งสืบสานงานด้านทันตกรรม
ครบวงจร ขอบคุณผู้เกี่ยวข้องร่วมบริจาคด้วยจิตศรัทธา พร้อมเป็นกำลังใจทีมแพทย์พยาบาล เริ่มเปิดให้บริการรักษาฟรีตั้งแต่ 
1 ธ.ค. 65 

 

Thai- Italian Business Summit 
     สื่อนำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์  
     -  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. เดินทางมาร่วมปาฐกถาและพูดคุยกับ นายเปาโล ดิโอนิซี (H.E. 
Mr. Paolo Dionisi) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย และ นายมัตเตโอ เรนซี (Matteo Ranzi) สมาชิก
วุฒิสภา อดีตนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐอิตาลีสมาชิก "หอการค้าไทย-อิตาเลียน" ในงาน Thai- Italian Business Summit  
ถึงโอกาสทางธุรกิจและความร่วมมือระหว่าง 2 ชาติ จากวิกฤติโรคระบาดโควิด 19 ท่ีผ่านมา ประเทศไทยมีความสามารถใน
การฟื้นตัวด้วยระบบสาธารณสุขที่แข็งแกร่ง และการมีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ทำให้คนไทยได้เข้าถึงการรักษา
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อย่างเท่าเทียม  นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ด้วยปัจจัยความพร้อมทั้งหมดที่ประกอบกัน คือ
โอกาสด้านการค้า การลงทุน อย่างแท้จริง เป็นโอกาสของการลงทุนที่หลากหลายสำหรับนักลงทุนชาวอิตาลีและทั่วโลกด้วย 
การร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน  
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน 
    -  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. กล่าวว่า ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ อสม. จ.นครราชสีมา เรื่อง
บทบาทของ อสม.ในการร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน  ที่ผ่านมามอบหมายกรมสบส. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแนว
ทางการดำเนินงานด้านยาเสพติดในชุมชน สำหรับ อสม. และคู่มือปฏิบัติงาน อสม.บัดดี้ ในการติดตามดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่ผ่าน
การบำบัดรักษาในระบบสมัครใจบำบัดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตลอดจนสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ 
เพื่อให้สะดวก เข้าถึงง่าย และสอดคล้องกับสถานการณ์ เช่ือว่าจะสามารถทำให้การกลับไปเสพซ้ำของผู้ผ่านการบำบัดรักษาลดลง  

 

วันเอดส์โลก 2565 
    สื่อนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (plewseengern, thailandplus, pptvhd36, prd) 
    - นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในวันที่ 1 ธ.ค. ของทุกปี WHO กำหนดเป็น “วันเอดส์โลก” 
(World AIDS Day) เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคเอดส์ การยอมรับ และเข้าใจผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ทั่วโลก โดยใช้โบว์แดงเป็นสัญลักษณส์ากล ที่แสดงถึงการตระหนักรู้ การสนับสนุนและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี อีกท้ังยังเป็นการย้ำเตือนว่า เอชไอวี/เอดส์ยังคงอยู่ และปี 2565 น้ี UNAIDS ชูประเด็นรณรงค์ คือ “Equalize: ทำให้
เท่าเทียม” 
    ด้านนพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปีนี้มุ่งเน้นการจัดบริการเพื่อให้ทุกคนมีสิทธ์ิในการเข้าถึงบริการ
ป้องกัน การตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีและบริการรักษาด้วยยาต้านไวรัส จนสามารถกดไวรัสได้สำเร็จ โดยสร้างความ
ตระหนักและความเข้าใจอย่างถูกต้องว่าเอดส์เป็นเรื่องปกติ รวมไปถึงการเข้ารับบริการดูแลรักษาเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย อย่างเท่าเทียม นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้ตามปกติ 

 

หมอเถื่อน 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน) 
    -นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. ให้สัมภาษณ์ว่า โดยปกติแล้ว สบส.จะได้รับร้องเรียนจากประชาชน ประมาณเดือน
ละ 70 เรื่อง ส่วนหนึ่งจะเป็นเรื่องของการให้บริการเถื่อน เช่น คลินิกเถื่อน หมอเถื่อน คือ ผู้ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
แต่รับฉีดโบท็อกซ์ หรือฟิลเลอร์นอกสถานพยาบาล ประมาณเดือนละ 3-4 เรื่อง ซึ่งระยะเวลา 2 เดือนท่ีผ่านมา สบส. ร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น อย. เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบ ได้ดำเนินการจับกุมประมาณ 4-5 ราย  ถือว่ายังไม่มาก เพราะต้อง
รอให้ประชาชนร้องเรียนมาก่อน ถึงจะทำการล่อซื้อได้ ส่วนใหญ่จะนัดหมายผ่านออนไลน์แล้วไปฉีดให้ตามคอนโดมิเนียม หรือ
บ้านของผู้เสียหาย  สบส.ได้จัดสรรงบประมาณจัดตั้ง "ศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี" แยก
ออกมาจากศูนย์รับร้องเรียนอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนแจ้งเรื่องเข้ามาและดำเนินการได้อย่างทันท่วงที ท้ังเรื่องคลินิกเถื่อน หมอ
เถื่อน คาดว่า จะเปิดทำการศูนย์ฯ ดังกล่าว ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ภายในเดือนธันวาคม หรืออย่างช้าเดือน
มกราคม 2566 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า) 
    -นางรติกร ประเสริฐไทยเจริญ เภสัชกรเช่ียวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) รอง นพ.สสจ.ชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าตำรวจ 
สภ.สัตหีบ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวของ เข้าตรวจสอบภายในคลินิกเวชกรรม ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี หลังได้รับแจ้งเบาะแส
ว่าผู้ให้บริการในคลินิกดังกล่าวเป็นหมอเถื่อน  พบว่าคลินิกเวชกรรมทั่วไปเปิดให้บริการโดยไม่รับอนุญาต เจ้าหน้าที่จึงได้
ร่วมกันจับกุม น.ส.ศตพร อายุ 61 ปี ชาว จ.มหาสารคาม พร้อมด้วยของกลาง จำนวน 120 รายการ  จากการสืบสวนทราบว่า 
คลินิกเวชกรรม มีพฤติการณ์ลักลอบเปิดสถานพยาบาล โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมี น.ส.ศตพร เป็นเจ้าของกิจการคลินิก และ
เป็นผู้เช่าอาคาร โดย น.ส.ศตพรฯ ทำการเป็นแพทย์ประจำคลินิก รับรักษาประชาชนท่ีเข้าใช้บริการด้านสาธารณสุข ลักลอบ
เปิดคลินิก และทำการรักษาผู้ป่วยโดยที่ตนมิใช่แพทย์  

 

สปสช. ลงพื้นที่ รพ.เชียงคำ 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาไทย) 
    - ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. ลงพื้นที่ไปยัง รพ.เชียงคำ จ.พะเยา เพื่อเยี่ยมชม “การจัดบริการ
ผ่าตัดวันเดียวกลับ (One Day Surgery: ODS) และการใช้การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ในการติดตามอาการผู้ป่วยที่
อยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกล ช่วยลดต้นทุนท่ีไม่เกี่ยวกับการรักษาให้กับผู้ป่วยและลดความแออัดในโรงพยาบาล 

 

ขอรับงบสนับสนุนจัดซ้ืออุปกรณ์การแพทย์ 
    สื่อนำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, sanook, nation) 
    - นพ.ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์ ผอ.รพ.นครพนม กล่าวว่า ในส่วนของรพ.นครพนม ยอมรับว่ามีงบประมาณเพียงพอตาม
แผนพัฒนา แต่ความจำเป็นเร่งด่วนหากมีงบประมาณจากภาคเอกชนมาสนับสนุนช่วยเหลือ  คือ การผลักดันให้มีการจัดตั้ง
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ศูนย์รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด ที่โรงพยาบาลนครพนม หลังได้รับการสนับสนุนจาก  สธ. จำนวนเงินกว่า 370 ล้านบาท 
ในการดำเนินก่อสร้างตึก 12 ช้ัน เป็นศูนย์รักษาโรคหัวใจครบวงจร แต่ตามแผนพัฒนา จะต้องรอไปอีก 3 -4 ปี จึงจะสามารถ
เปิดให้การรักษาได้  ดังนั้นจึงได้เสนอของบประมาณจากมูลนิธิเทใจดอทคอม ท่ีดูแลงบบริจาคของโครงการของดาราหนุ่มโต
โน่  เบื้องต้นมีการพิจารณาความจำเป็นเร่งด่วน ขอรับการสนับสนุน เครื่องมือแพทย์ครบวงจร เป็นงบประมาณกว่า 50 ล้าน
บาท ให้ทางส่วนเกี่ยวข้องพิจารณา จะได้เปิดบริการได้เร็วขึ้นภายในปีหน้า 
โรงหมอเด็ก สปป.ลาวศึกษาดูงาน รพ.หนองคาย 
    สื่อนำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์) 
    - นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ ผอ.รพ.หนองคาย ต้อนรับโรงหมอเด็ก นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ศึกษาดูงานและประชุม
วิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดต่อและระบบส่งต่อผู้ป่วย ท่ีรพ.หนองคาย เพื่อสร้างความร่วมมือในการ
ส่งต่อผู้ป่วย ตามความเหมาะสมในบริบทและวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ในการจัดบริการสุขภาพ และสาธารณสุขแบบบูรณาการระหว่างประเทศ สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพ ของบุคลากรร่วมกัน 

 

 


